

THI ĐUA YÊU NƯỚC

# Thi đua chào mừng đại hội hội cựu chiến binh các cấp

Chào mừng đại hội hội cựu chiến binh (CCB) các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027, các cấp hội CCB trong tỉnh đã và đang thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên hướng về sự kiện quan trọng của hội, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.



Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh thăm, động viên hội viên cựu chiến binh xã Thái Phúc (Thái Thụy) phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Đại hội hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn thể hội viên CCB. Ngay từ đầu năm, Hội CCB tỉnh đã tổ chức cho các cơ sở hội kỷ giao ước thi đua thực hiện phong trào "CCB gương mẫu" với quyết tâm vươn lên giành nhiều thành tích cao, vượt trội hơn trên các lĩnh vực hoạt động, tạo nên dấu ấn mới chào mừng đại hội CCB các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Trong đó, phong trào "CCB gương mẫu" được Hội CCB tỉnh cụ thể hóa thành 10 tiêu chí, 3 phong trào cụ thể gồm: "CCB Thái Bình chung sức xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu", phong trào "CCB Thái Bình phối hợp phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội" và phong trào "CCB Thái Bình tham gia bảo đảm an toàn

giao thông" được chia làm 3 đợt thực hiện trong cả năm 2022. Các tổ chức cơ sở hội bám sát các tiêu chí đã đề ra và tình hình thực tiễn xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động năm 2022, triển khai đến các chi hội để hội viên nắm được tiêu chí cụ thể, tích cực hưởng ứng và thực hiện các nội dung, phong trào thi đua đã ký kết; trong đó chú trọng hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, chăm lo cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cấp hội đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 2.651 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 900 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, hội CCB các cấp đã tổ chức 49 buổi giáo dục truyền thống cho hơn 3.800 lượt đoàn viên, thanh niên, trao hơn 2.600 suất quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ. Hội CCB tỉnh đã tổ chức đoàn cán bộ, hội viên đi trao đổi, học tập kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới nâng cao tại tỉnh Hà Tĩnh; tổ chức hành trình về nguồn dâng

hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ đường 9 và Thành cổ Quảng Trị. Hưởng ứng phong trào thi đua giải phóng đất thổ cư cho các đơn vị thi công, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, hội viên CCB cũng tích cực tham gia các tổ tự quản an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Hơn 4.000 hội viên tham gia các tổ Covid-19 cộng đồng. Hơn 42.000 hội viên tham gia trồng hơn 53.000 cây xanh hưởng ứng tết trồng cây năm 2022 làm đẹp cảnh quan, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp. Ngoài ra, hội viên CCB cũng tích cực góp công, góp của xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Ông Phạm Như Hải, Chủ tịch Hội CCB xã Đình Phùng (Kiến Xương) cho biết: Hội viên CCB rất phấn khởi, nhiệt tình tham gia công tác hội, tích

cực hưởng ứng các phong trào thi đua do hội CCB cấp trên phát động, chào mừng Đại hội Hội CCB huyện Kiến Xương, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Trong đó, Hội CCB xã đã vận động hội viên và gia đình, nhân dân ủng hộ hơn 100 triệu đồng lắp hệ thống chiếu sáng trong các khu dân cư, tổ chức vệ sinh môi trường tại các tuyến đường trục chính, trồng tuyến đường hoa CCB dài hơn 200m; vận động nhà hảo tâm ủng hộ quà, tiền mặt tặng những gia đình chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua thực hiện phong trào thi đua đã phát huy sức mạnh của hội viên thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của tổ chức hội.

Ông Nguyễn Văn Hán cho biết thêm: Thi đua chào mừng đại hội hội CCB các cấp, Hội CCB tỉnh cũng đã tập trung tuyên truyền tới cán bộ, hội viên về kết quả Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ I đến nay; phát động cuộc thi viết "Tìm hiểu truyền thống hội CCB và Đại hội Hội CCB Việt Nam". Kết quả cuộc thi đã nhận được hơn 10.000 bài dự thi của cán bộ, hội viên CCB, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia. Toàn hội đã phát động phong trào thi đua đợt kích 30 ngày đêm hưởng ứng quyết thắng chào mừng Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh Thái Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Trong đó, hội CCB các huyện, thành phố phần đầu có ít nhất một điểm nhấn đột phá hoặc một công trình chào mừng Đại hội. Hội CCB cơ sở phát động hội viên tích cực tham gia luyện tập thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Hơn 80% hội CCB cấp cơ sở thành lập đội văn nghệ từ 10 - 12 hội viên CCB tham gia, thường xuyên tổ chức giao lưu văn nghệ tạo không khí phấn khởi chào mừng đại hội hội CCB các cấp.

Hiện nay, các cấp hội CCB trong tỉnh phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022). Tổ chức cho cán bộ, hội viên tham gia đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng và văn kiện đại hội cấp trên. Chú trọng tạo được nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong các phong trào, các cuộc vận động của hội CCB... Với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, những công trình, phần việc chào mừng đại hội CCB các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã thực sự phát huy hiệu lực, có sức lan tỏa sâu rộng, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

TIẾN ĐẠT

# KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CÔNG LẬP NĂM HỌC 2022 - 2023 Chất lượng giữ ổn định

Ngay sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập đợt 1 năm học 2022 - 2023, nhiều người thấy bất ngờ bởi điểm chuẩn đầu vào của một số trường, thậm chí trường có "thương hiệu" lại thấp. Phóng viên Báo Thái Bình đã có nhiều cuộc tiếp xúc, phỏng vấn để tìm hiểu về vấn đề này.



Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023.

Kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT vừa qua, rất nhiều thí sinh phấn khởi bởi để thi tương đối vừa sức, chỉ cần học lực trung bình có thể dễ dàng đạt được 6 - 7 điểm/môn. Tuy nhiên, kết quả kỳ thi mà Sở Giáo dục và Đào tạo vừa công bố lại khiến nhiều người băn khoăn bởi một số trường có "thương hiệu" lại có điểm chuẩn đầu vào không cao, điển hình như Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh. Chị Nguyễn Thu Minh, phường Trần Lâm (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Tôi khá bất ngờ bởi năm nay, Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh chỉ lấy 25,2 điểm. Như vậy thí sinh chỉ cần đạt 5,04 điểm/môn là đỗ vào Trường. Tôi băn khoăn và tự đặt ra câu hỏi liệu có phải vì chất lượng giáo dục của nhà trường nên điểm đầu vào thấp như vậy? Lo lắng của chị Nguyễn Thu Minh cũng là tâm lý chung của khá nhiều phụ huynh hiện nay.

Thực tế đây không phải là năm đầu tiên điểm chuẩn của một số trường THPT thấp. Năm 2019, điểm chuẩn đầu vào của Trường THPT Bắc Duyên Hà cũng chỉ có 10,5 điểm. Qua phân tích phổ điểm và điểm trung bình của thí sinh trúng tuyển cho thấy chất lượng tuyển sinh đầu vào của các trường vẫn giữ ổn định như các năm trước. Ông Phan Văn Đức, Trưởng phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Về mặt bằng điểm chuẩn đầu vào tại nhiều trường THPT năm nay so với năm trước không có nhiều biến động, duy chỉ có Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh năm nay lấy

25,2 điểm trong khi năm trước lấy 38,2 điểm. Qua phân tích, năm nay Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh có 290 thí sinh dự thi. Sau khi xét kết quả tuyển sinh cùng với việc xét nguyện vọng của những thí sinh không đỗ vào Trường THPT Chuyên Thái Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo đã quyết định 541 thí sinh trúng tuyển đợt 1 vào Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh. Trong số những thí sinh trên, có 534 em có tổng điểm từ 30 điểm trở lên, chỉ có khoảng 10 em có tổng điểm dưới 30 điểm. Đặc biệt, điểm bình quân của tất cả thí sinh trúng tuyển vào Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh đạt 39,9 điểm, cao nhất tỉnh. Cũng theo ông Phan Văn Đức, điểm trung bình của những thí sinh trúng tuyển đợt 1 tại các trường THPT có sự chênh lệch rất lớn so với điểm chuẩn đầu vào. Cụ thể, điểm chuẩn đầu vào của Trường THPT Bắc Duyên Hà là 30,2 điểm, còn điểm trung bình của những thí sinh trúng tuyển đợt 1 là 38,5 điểm; Trường THPT Đông Tiến Hải có điểm chuẩn đầu vào là 23,2 điểm nhưng điểm trung bình của tất cả thí sinh trúng tuyển đợt 1 là 31 điểm. Điều này cho thấy chất lượng tuyển sinh đầu vào của các trường THPT trong toàn tỉnh vẫn giữ ổn định như những năm trước.

Chia sẻ về nguyên nhân khiến một số trường có tiếng lại có điểm chuẩn đầu vào thấp, ông Phan Văn Đức cho biết thêm: Từ nhiều năm trước, những trường có tiếng thường có số lượng thí sinh dự thi rất đông, phần lớn là những học sinh có học lực giỏi nên điểm chuẩn đầu vào luôn ở mức cao.

Hơn nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 luôn được coi là "nóng" hơn cả kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển đại học, cao đẳng nên phụ huynh có chung tâm lý lo lắng và đăng ký cho con thi vào các trường THPT có điểm chuẩn đầu vào ở mức trung bình. Tuy nhiên, trên thực tế, chất lượng giáo dục của những trường trên luôn ổn định.

Về quy trình chấm thi, bà Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Sở Giáo dục và Đào tạo tự thành lập Hội đồng chấm thi tự luận và Hội đồng chấm thi trắc nghiệm độc lập với Hội đồng coi thi và thực hiện chấm thi theo đúng quy trình và quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, việc chấm thi tự luận được tổ chức chấm thành 2 vòng độc lập báo đảm sự khách quan, chính xác cho các thí sinh. Bộ phận làm phách được cách ly hoàn toàn đến khi ban thư ký hoàn thành công việc vào điểm. Sau khi có kết quả, thí sinh có thể gửi đơn xin để nghị phúc khảo bài thi từ ngày 25 - 28/6. Việc phúc khảo bài thi sẽ được thực hiện như quy trình chấm thi để báo đảm công bằng cho các thí sinh.

Với kết quả tuyển sinh đợt 1, toàn tỉnh danh 1.555 chỉ tiêu xét tuyển đợt 2 trong 2 ngày 23 - 24/6. Theo kế hoạch, ngày 29/6, học sinh sẽ đến trường THPT trúng tuyển để làm hồ sơ nhập học. Những thí sinh không trúng tuyển vào trường THPT công lập có thể nộp hồ sơ nhập học tại các trường THPT tự thực và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố.

DẠNG ANH

# HỒNG LÝ Không ma túy

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đến nay Hồng Lý (Vũ Thư) là một trong số ít xã, phường, thị trấn trong tỉnh giữ vững danh hiệu địa bàn không ma túy. Môi trường an toàn, lành mạnh, an ninh trật tự giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

Hồng Lý là xã cuối huyện, có gần 2.000 hộ và gần 7.000 nhân khẩu, trong đó có 18,5% dân số là đồng bào Công giáo. Ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Gia Lạc kiêm Tổ trưởng Tổ tự quản "Giáo xứ Gia Lạc không ma túy" cho biết: Giáo xứ hiện có 7 giáo họ, bà con Công giáo sinh sống tại 6/6 thôn của xã. Trong mỗi dịp sinh hoạt tôn giáo,

linh mục và các vị chức sắc thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở giáo dân về mối nguy hiểm, hệ lụy của tệ nạn, tội phạm ma túy. Khi Tổ tự quản "Giáo xứ Gia Lạc không ma túy" được thành lập, mỗi thành viên chịu trách nhiệm tuyên truyền, quản lý, nắm bắt tình hình tệ nạn, tội phạm ma túy ở một nhóm hộ nhất định. Nhờ có "chân rết" này, cấp ủy, chính quyền xã, thôn nắm bắt thông tin nhanh, nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng ngừa tệ nạn, tội phạm ma túy tại địa bàn.

Anh Lê Văn Tấn, Bí thư Đoàn xã Hồng Lý cho biết: Toàn xã hiện có trên 1.500 thanh, thiếu niên. Môi trường xã hội có nhiều thay đổi, cộng với tâm lý thanh, thiếu niên thích tò mò, khám phá, thể hiện

bản thân nên nguy cơ mắc phải tệ nạn ma túy rất cao. Do đó, tổ chức Đoàn xã và các chi đoàn luôn phải chủ động đổi mới phương thức hoạt động, thông qua các cuộc giao lưu để tìm hiểu, nắm bắt tâm lý, tình hình, phạm vi "vui chơi" của các bạn trẻ ở địa phương. Điển hình, năm 2021 xã có 1 thanh niên do bất mãn với gia đình đã thường xuyên giao lưu, tụ tập với một số đối tượng nghiện ma túy ở xã khác. Sau khi nắm bắt thông tin, Đoàn xã đã phối hợp với Công an xã gặp gỡ, tuyên truyền, nhắc nhở, cảnh báo nam thanh niên; vận động gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em. Đến nay, thanh niên này đã từ bỏ giao lưu với các đối tượng xấu, tập trung lao động, phát triển kinh tế gia đình.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Công an xã Hồng Lý cho biết: Lấy phòng là chính, thời gian qua, Công an xã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của nhân dân về tệ nạn, tội phạm ma túy. Công an xã tích cực tuần tra, theo dõi, quản lý, nắm chắc địa bàn, đặc biệt là hoạt động của một số cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, ăn uống tại địa phương; phát động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tố giác khi phát hiện có đối tượng liên quan đến ma túy ở nơi khác vào địa bàn xã. Hoạt động "tiếng kèn 3 phòng" được Công an xã duy trì đều đặn vào lúc 22 giờ hàng ngày, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, trong đó có tội phạm ma túy của nhân dân.

Hàng năm, Công an xã tổ chức cho 100% hộ dân ký cam kết thực hiện không buôn bán, sử dụng, tàng trữ trái phép các chất ma túy. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, giáo xứ, giáo họ, nhà chùa trên địa bàn để tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tệ nạn, tội phạm ma túy.

Những năm gần đây, giao thông phát triển tạo điều kiện để nhân dân Hồng Lý giao lưu, phát triển kinh tế, ngược lại cũng tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập các tệ nạn xã hội, trong đó có tệ nạn, tội phạm ma túy vào địa bàn. Xã tiếp giáp với một số địa bàn dân cư của xã bạn, nơi có tỷ lệ người nghiện ma túy cao, tác động khó khăn cho việc giữ địa bàn sạch, không ma túy. Ông Trần Xuân Huynh, Chủ tịch UBND xã Hồng Lý cho biết: Để tạo "là chắn thép" phòng ngừa hiệu quả tệ nạn, tội phạm ma túy xâm nhập vào địa bàn, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của người dân được xã đặc biệt coi trọng. Thông qua hệ thống truyền thanh của xã, trong các hội nghị, sinh hoạt, hoạt động của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể từ xã đến thôn đều lồng ghép nội dung tuyên truyền, nhắc nhở, giáo dục, cảnh báo phương

thức thủ đoạn rủ rờ, lôi kéo, lợi dụng của tội phạm, người nghiện ma túy. Xác định thanh, thiếu niên có nguy cơ cao nhất mắc phải tệ nạn ma túy, xã chỉ đạo các nhà trường bằng nhiều hình thức tăng cường giáo dục, quản lý học sinh; chỉ đạo Đoàn xã tổ chức nhiều sân chơi lành mạnh và kip

thời nắm bắt tâm lý, tuyên truyền, định hướng giúp thanh, thiếu niên tránh xa tệ nạn ma túy. Với sự quan tâm đặc biệt trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tệ nạn, tội phạm ma túy, đầu năm 2021 xã thành lập Tổ tự quản "Giáo xứ Gia Lạc không ma túy". Nhờ thực hiện đồng

bộ, hiệu quả các giải pháp, nhiều năm qua Hồng Lý không có người mắc tệ nạn ma túy, không xảy ra vụ việc buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, tạo môi trường lành mạnh, thuận lợi để nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

QUYNN LƯU



Thanh niên xã Hồng Lý giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, tránh xa tệ nạn ma túy.